



TỰ HÀO LÀ CỬ NHÂN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

NHÀM THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG NGHỊ QUYẾT 14/2005/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI CƠ BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VỚI MỤC TIÊU "ĐẾN 2020 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM PHẢI ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRONG KHU VỰC VÀ TIẾP CẬN TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI, CÓ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CAO, THÍCH ỨNG VỚI CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN"; NĂM 2008, ĐHQGHN BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN, CÔNG NGHỆ CAO VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI MŨI NHON ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ", GỌI TẮT LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC (NVCL).

ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG NHẪM NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, TĂNG CƯỜNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, ĐÁP ỨNG CAO YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐHQGHN THÀNH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC, CHẤT LƯỢNG CAO, NGANG TẮM CÁC ĐẠI HỌC TIÊN TIẾN TRONG KHU VỰC.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ SUY NGHĨ CỦA CÁC TÂN CỬ NHÂN ĐẦU TIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NVCL MÀ PHÓNG VIÊN GHI NHẬN ĐƯỢC TẠI BUỔI LỄ.

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP HIỆN ĐẠI, THÂN THIẾN, GIÁO TRÌNH TIÊN TIẾN

Tham gia chương trình NVCL, chúng em được học tập và nghiên cứu trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất; cùng hệ thống giáo trình tiên tiến, cập nhật với thế

giới và nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh rất phong phú, mỗi môn học c đều có các bài kiểm tra nhỏ, bài thi giữa kì, bài tập nhóm và thuyết trình trước lớp nên việc học khá bận rộn. Tuy nhiên, đó lại là cách để bọn em nắm bắt được bài học ngay từ những

● QUỐC TOÀN – THẢO LY

tuần đầu tiên. Đặc biệt, chúng em luôn được các thầy cô khuyến khích tham gia hoạt động tại phòng thí nghiệm, hướng tới các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Điều này giúp em rất nhiều trong việc làm quen với môi trường và phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại.

Về mặt học thuật, tất cả các môn học chuyên ngành đều được giảng dạy bởi các giảng viên giỏi, những thầy cô giáo được đào tạo, nghiên cứu khoa học tại nước ngoài. Chính vì thế chúng em không chỉ học được những kiến thức chuyên môn mà còn được truyền đạt những kinh nghiệm thực tế của các thầy cô, được rèn luyện nhiều kĩ năng mềm cũng như khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo. Đặc biệt, các thầy cô còn luôn nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ chúng em rất nhiều không chỉ trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn trong cuộc sống và những định hướng phát triển sau này.

Em mong muốn chương trình NVCL sẽ tiếp tục hoàn thiện, sinh viên NVCL sẽ có nhiều hơn nữa các chương trình trao đổi, giao lưu

với các trường đại học đối tác nước ngoài để chúng em có cơ hội mở rộng hiểu biết và trực tiếp học hỏi nhiều hơn từ các bạn sinh viên nước ngoài.

Sinh viên Nguyễn Minh Đức – Cử nhân NVCL ngành Khoa học Máy tính – Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN.

MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Với chương trình NVCL, tất cả sinh viên chúng em tham gia đều được tăng cường học tiếng Anh từ năm thứ nhất để có thể tiếp tục học được các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong suốt khóa học, bảo đảm kỹ

chúng em nâng cao trình độ tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả; bên cạnh đó là sự chỉ dạy tận tình, tâm huyết và phong cách trẻ trung của các thầy cô cùng với những hoạt động giao lưu, ngoại khóa phong phú đã tạo ra một môi trường tiếng Anh thực tế và rất hiệu quả, giúp chúng em chinh phục thành công thử thách đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình – đó là vượt qua năm học tiếng Anh.

Đối với em, sở hữu kỹ năng tiếng Anh tốt là em đã nắm trong tay một trong những chìa khóa thành công trong tương lai, khi em hoàn thành khóa học và bước chân ra cuộc đời.

năng mẽ, đặc biệt là kỹ năng ngoại ngữ thành thạo, em tự tin vào năng lực bản thân khi tham gia dự tuyển vào các công ty, doanh nghiệp để bắt đầu một cuộc sống tự lập, đi làm, kiếm tiền và tự quyết định những vấn đề của bản thân. Em thấy mình đã thực sự trưởng thành.

Tự hào là sinh viên ngành Ngôn ngữ học, đặc biệt là sinh viên NVCL khóa đầu tiên của ĐHQGHN, em sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu và tiếp tục học tập để đạt được những thành công trong tương lai, xứng đáng là sinh viên của trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN.

Lê Thị Bích – Cử nhân ngành Ngôn ngữ học (chương trình NVCL) – Trường ĐH KHXH&NV.

MÔI TRƯỜNG THÍCH HỢP NHẤT CHO SINH VIÊN PHÁT TRIỂN

Điều làm tôi tâm đắc nhất là chương trình NVCL là chương trình đào tạo chất lượng cao với mức học phí “tương đối bình dân”. Chương trình nhận được sự quan tâm lớn của Trường ĐHKHT và cả ĐHQGHN về nhiều khía cạnh như: chất lượng giảng viên giảng dạy cao với nhiều giáo sư tiến sĩ đầu ngành, học bổng được tập trung nhiều do chất lượng sinh viên tốt. Bên cạnh đó, chương trình cũng được cấp kinh phí để thực hiện nhiều chương trình ngoại khóa trong đó có cả những chương trình kết hợp với doanh nghiệp để sinh viên thực tế. Nói chung, chương trình NVCL đang từng bước hoàn thiện để tạo một môi trường thích hợp nhất cho sinh viên phát triển. Với những bạn sinh viên năng động, thì chương trình NVCL – QTKD có rất nhiều các thầy cô đang công tác tại các tập đoàn công ty lớn tại Việt Nam, nếu các bạn biết cách tiếp cận thích hợp thì đó sẽ là một nguồn tài nguyên rất có giá trị cho cả quá trình học hiện tại và tương lai sau này.

Tôi cũng như tất cả các bạn tốt nghiệp năm 2012 này đều háo hức mong chờ một tương lai tốt đẹp, nơi mình có thể thể hiện bản thân đóng góp cho xã hội. Trước mắt, tôi sẽ đi làm trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu, học thêm các khóa nghiệp vụ, thi IELTS và GMAT. Năm sau có thể sẽ đi du học MBA để nâng cao kiến thức, rồi trở về Việt Nam lập doanh nghiệp.

Sinh viên Nguyễn Thành Trung – Lớp trưởng k53 khoa Quản trị Kinh Doanh, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN



năng tiếng Anh tốt khi làm việc và nghiên cứu độc lập.

Nhưng thực sự việc học tập bằng tiếng Anh mang lại cho chúng em không ít khó khăn. Ngay từ năm đầu tiên, nếu không đủ điều kiện khi thi môn tiếng Anh (đạt IELTS 6.0), chúng em sẽ bị loại khỏi chương trình NVCL và như thế sẽ bị lùi xuống một khóa; khi đã qua được năm nhất rồi thì việc học các môn chuyên ngành (bằng tiếng Anh) cũng gây ra rất nhiều áp lực và trở ngại. Như khi nghe các thầy cô giảng bài, đôi khi em gặp những từ không biết, không hiểu, không cất nghĩa được hoặc khi thuyết trình trước lớp, nhiều khi khó diễn đạt được thoải mái, đặc biệt những ngày đầu em chỉ nghe giảng 1-2 tiết thì đã cảm thấy rất căng thẳng...

Nhưng sau một thời gian không ngừng cố gắng, chúng em cũng dần quen, dần nắm bắt được phương pháp học tập; hơn nữa, trong năm đầu tiên, bọn em được các giáo viên bản ngữ giảng dạy, đây là cách giúp

Sinh viên Nguyễn Huệ Minh – Cử nhân NVCL ngành Quản trị Kinh doanh – Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

TỰ HÀO LÀ SINH VIÊN NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Khi biết ĐHQGHN sẽ có riêng một buổi lễ trao bằng cho sinh viên NVCL, chúng em rất bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng. Buổi lễ trao bằng sẽ là buổi lễ chính thức kết thúc quãng thời gian là sinh viên của mình, trong em có rất nhiều cảm xúc.

Trước hết, em cảm thấy vui mừng, tự hào vì chính thức trở thành cử nhân đại học, mà lại là cử nhân của chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, em cảm nhận được những nỗ lực của mình trong suốt 4 năm qua đã có được kết quả đầu tiên. Đồng thời, em cũng thấy lưu luyến, tiếc nuối khi phải chia tay giảng đường, chia tay thầy cô, bạn bè.

Cắm tấm bằng cử nhân đại học trên tay, với kiến thức chuyên môn vững chắc và các kỹ